
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  

ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 21 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทีพไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 

 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหนา้ท่ีพิธีกรในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 (“พิธีกร”) ได้

แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  

 

 เน่ืองจากปัจจุบนัยงัอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทัจึงได้กาํหนด

มาตรการและแนวปฏิบติัสําหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามขอ้กาํหนด แนวทาง และคาํแนะนาํของส่วนราชการและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและป้องกนัการแพร่ระบาด อนัอาจก่อให้เกิดความ

ล่าช้าและทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดรั้บความสะดวก นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจาํเป็นตอ้งควบคุมให้การประชุม

สั้ นกระชับเพื่อลดเวลาท่ีคนจาํนวนมาก มารวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั และจดัสถานท่ีให้มีการเวน้ระยะห่าง

ระหวา่งบุคคลอย่างนอ้ย 1 เมตรทุกจุด  ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถรองรับคนจาํนวนมากได ้บริษทัฯ จึงใคร่ขอความ

ร่วมมือจากผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”) ดงัน้ี 

             1. การคดักรองและการลงทะเบียน  

                 กรณีท่านผูถื้อหุ้น และหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณา

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทาํความเขา้ใจมาตรการและแนวทางปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมประชุม และขอความร่วมมือ ใน

การปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคดักรองโรคอยา่งเคร่งครัด โดยไม่ปิดบงัขอ้เทจ็จริง ทั้งน้ี การปกปิด

ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัประวติัการเดินทางอาจถือเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

     1.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองหรือกลอ้งตรวจวดั หากพบผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม 

มีนํ้ามูก เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาดาํเนินการใหเ้ขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม  

                 1.2 บริษทัจะจดัให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออดัของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานท่ีประชุม อาทิเช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 

รวมถึง จาํกดัจาํนวนผูใ้ชลิ้ฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ใน

อาคารและสถานท่ีประชุม และทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลท่ี์บริษทัฯ จดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ  
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                 1.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออกอาคารและสถานท่ีประชุม ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่ายอาคารที

พีไอทาวเวอร์กาํหนด หรืออาจใชโ้ทรศพัทมื์อถือสแกนรหสัคิวอาร์(QR Code) ผา่นแพลตฟอร์มไทยชนะ โดย

บริษทัฯ และหรือฝ่ายอาคารทีพีไอทาวเวอร์จะจดัเตรียม QR Code สําหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ณ 

บริเวณจุดลงทะเบียน และสําหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและ

ป้องกนัการแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  

                 1.4 บริษทัฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนเท่านั้นเขา้ร่วมประชุมผู ้

ถือหุน้   โดยไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้หอ้งประชุม  

                 1.5 บริษทัฯ ของดให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในบริเวณสถานท่ีประชุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ  

             2. การเขา้ร่วมประชุม  

                 2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ในห้องประชุม โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีประมาณ 1 เมตร ทาํให้ท่ีนัง่ใน

หอ้งประชุมหลกั มีจาํนวนจาํกดัเพียง 50 ท่ีนัง่  และเม่ือท่ีนัง่ในห้องประชุมหลกัเต็มแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไม่

สามารถเขา้ห้องประชุมหลกัได้อีก โดยบริษทัฯ ได้จดัท่ีนั่งสํารองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนนั่งตามท่ีนัง่ท่ีกาํหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปล่ียนท่ีนัง่ได้ตลอดการประชุม)  

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส  

                 2.2 บริษทัฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสําหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ี

ประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนคาํถามลงในกระดาษส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแทน โดยบริษทัฯ จะตอบคาํถามในห้อง

ประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  

 จากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมากหรือเดินทางมาถึง

พร้อมกนัหลายท่าน อาจทาํให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ  บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ 

โอกาสน้ี 

 

 ขณะน้ีเวลา 16.30 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 25,481 ราย จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

8,400,000,000 หุน้ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 47  ราย จาํนวนหุน้208,592,321 หุ้น  และผูถื้อ

หุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 73 ราย  จาํนวนหุน้6,275,536,523  หุน้ รวมผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียน

จาํนวน120 ราย นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน 6,484,128,844  หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ77.19  ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  

 

 พิธีกร กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

 1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์   ประธานกรรมการ 
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 2.  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์  รองประธานกรรมการ 

 3.  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์  รองประธานกรรมการ 

 4.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 5.  นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

             6.  นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 

 7.  นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์    กรรมการ 

 8.  นางณิธาวนั  เล่ียวไพรัตน์       กรรมการ 

             9.  ดร.ปรกฤษฎ ์ เล่ียวไพรัตน์    กรรมการ 

             10. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการ 

 11. นายมนู  เลียวไพโรจน์             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 12. ดร.ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    

 13. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

14. นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ              กรรมการอิสระ 

15. นายวนัชยั  มโนสุทธิ              กรรมการอิสระ 

 

  ผูบ้ริหารฯ และทีมงานผูดู้แลงานดา้นสายการบญัชีและการเงินเขา้ร่วมประชุม คือ 

 1. นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

              2. นางบุศรา  เกตุมณี                       ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน 

                                                                      ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ 

             3. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์        รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายบญัชีและการเงิน บมจ.  

                                                                                   ทีพีไอ โพลีน  ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ 

             คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

             1. นางสาววรีนุช  ขิมขาํ           เลขานุการบริษทั 

             2. นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์         ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

คณะทาํงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  เขา้ร่วมประชุม คือ  

1. คุณบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ 

2. คุณฉตัรศรณ์  ลิขิตพิพฒันะกุล 

3. คุณเพชรัตน์  พรหมสุวรรณ์ 

คณะทาํงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกัด เข้าร่วม

ประชุมคือ  

 1.  นายวรีะ  คาํมี        

2.  นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ 
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              พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 
 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื่อ

แยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ กาํหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

    - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบัคะแนน

เสียง   ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงให้ทาํเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ี

ไดม้อบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อนาํไปนับ

คะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยก

มือให้เจา้หน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ยไม่ตอ้งส่งบตัร

ลงคะแนนโดยจะถือวา่ผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

เสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามลาํดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    ลาํดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  

    ลาํดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5. สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามีมติ

อนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  

    อน่ึง ผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแล้วมีความประสงค์ท่ีจะ

เปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือกาํกบัการ

ขีดฆ่าดว้ยและทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

    กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 

    หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 

 

 

6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
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    6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงของผู ้

ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

    6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละ

วาระเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม และเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งรอการนบัคะแนนเสียง ประธานฯ จะ

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาํดบัถดัไป 

     นอกจากน้ีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานักงาน

กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ

คะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 
 

 พธีิกรเรียนเชิญ นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564 
 

             ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวนัน้ี 

และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

 

              ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาววีรนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม นางสาววีร

นุช  ขิมขาํ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563  โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม

ในคร้ังน้ีแลว้ซ่ึงการประชุมดงักล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 

 วาระท่ี 2    รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2562 

 วาระท่ี 3    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 

 วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี  

                              31 ธนัวาคม 2562 

 วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจดัสรรทุนสาํรอง และรับทราบการจ่ายเงินปันผล 

                               ระหวา่งกาล ประจาํปี 2562 

 วาระท่ี 6    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 

 วาระท่ี 7    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 วาระท่ี 8    รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัการเพิ่มวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู ้จากวงเงิน ณ  

5 
 



                   ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เป็นออกและเสนอขายหุน้กู ้

                  ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน50,000 ลา้นบาท โดยเป็นวงเงินใน 

                 ลกัษณะหมุนเวยีน (revolving) (เฉพาะของบริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  

                 จาํกดั (มหาชน)) 

วาระท่ี10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

             จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 

กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นด้วย6,484,197,755เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 -   งดออกเสียง 0  เสียง  

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2563 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 

2563 ซ่ึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2563 ตามรูปแบบรหสัคิว

อาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี

แลว้  และประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

               

             นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปี 2563 ดงัน้ี 

 ธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

 ในปี 2563 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 189,295 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ลดลงร้อยละ 

2.9 จากปี 2562 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทาํให้ห่วงโซ่การดาํเนินธุรกิจได้รับ

ผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีมาตรการล็อคดาวน์เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบ

ต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าในสัดส่วนสูง ทาํให้

ความตอ้งการใชพ้ลงังานลดลง  

โดยในปี 2563 บริษทัได้ผลิตและขายไฟฟ้าจาํนวน 2,063 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง เพิ่มข้ึน 106 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง 

หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.43 จาก 1,957 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยแบ่งเป็น 
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 1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 1,368 ลา้นกิโลวตัต-์ชั่วโมงในปี 

2563 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 6.26 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง) เพิ่มข้ึน 158 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

13.07 จากจาํนวน 1,209 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมงในปี 2562 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 6.35 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

 2. การขายให้แก่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 696 ลา้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2563 

(คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 2.85 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) ลดลง 52 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง หรือ ลดลงร้อยละ 6.95 จาก

จาํนวน 748 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2562 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 2.85 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

 

ธุรกจิสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิและก๊าซธรรมชาติ  

 ในปี 2563 ปริมาณการบริโภคนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของประเทศไทย มีจาํนวน 97 ลา้นลิตรต่อวนั ลดลงร้อยละ 3.0 

จากจาํนวน 100 ล้านลิตรต่อวนัในปี 2562 ท่ีผ่านมา ส่วนปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2563 มีจาํนวน

ประมาณ 3,860 ตนัต่อวนั  ลดลงร้อยละ 28.2 จากจาํนวน 5,375 ตนัต่อวนัในปี 2562 ท่ีผา่นมา    ทั้งน้ี บริษทัมีปริมาณ

การขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงในปี 2563 จาํนวน 13.7 ลา้นลิตร ลดลงร้อยละ 5.35 จากจาํนวน 14.5 ลา้นลิตรในปี 2562 ส่วน

ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2563 มีจาํนวน 16.4 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 28.23 จากจาํนวน 22.9 ล้าน

กิโลกรัม ในปี 2562  

 ในปี 2564 บริษทัมีแผนส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัในทุกสถานีบริการ โดยคาดวา่จะสามารถ

ขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติไดส้อดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

 

 จึงเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2563 ท่ีผา่นมา 

  

ประธานขอให ้นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการบริษทัฯ รายงานในส่วนของรายงานความ

ย ัง่ยนื และการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯต่อสังคมหรือ ESG ใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงนาง

อรพิน เล่ียวไพรัตน์ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 

 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงบทบาทท่ีสําคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจ ด้วยหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม (Environmental Social 

Governannce : หรือ ESG ) ซ่ึงในปี 2564 ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน ตอ้งมีการมีเปิดเผยขอ้มูลดา้นความย ัง่ยืนท่ีรวมอยูใ่นกระบวนการทางธุรกิจ (ESG 

in-process) ตั้งแต่รอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564  นอกจากน้ีการกูเ้งินของบริษทัฯ ทางสถาบนัทางการเงิน

ก็พิจารณาจากบริษทัฯ ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืเช่นเดียวกนั 

ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มุ่งเนน้การเติบโตอยา่งสมดุลในทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (Bio 

Circular-Green Economy-BCG) บนพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นบริษทัฯท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยืนใน

7 
 



ระดบัสากลต่อไป  บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บริษทัอยู่

ระหวา่งขยายกาํลงัการผลิตโรงผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) ซ่ึงจะสามารถใช ้RDF เทียบเท่า

กบัขยะชุมชน หรือ ขยะสดเทศบาลประมาณ 10,000 ตนัต่อวนั โดยโครงการดงักล่าวจะแลว้เสร็จในปี 2564 น้ี 

ซ่ึงจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 (สาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน) ประมาณ 8.5 ลา้นตนัต่อปี และกาํจดัขยะ

ชุมชนได ้3.5 ลา้นตนัต่อปี  ซ่ึง CO2  สามารถขายได้ โดยในตลาดต่างประเทศ ขายไดถึ้งตนัละ 30 ยูโร แต่

สําหรับในประเทศไทย บริษทัฯ ขายให้กบัมูลนิธิเพื่อการกุศลจากประเทศเยอรมนั ผา่นองค์การบริหารจดัการ

ก๊าซเรือนกระจก: อบก. ในราคาตันละ 7 ยูโร เพื่อเป็น       สาธารณกุศล และนํารายได้ไปบริจาคให้กับ

โรงพยาบาล เพื่อใช้ในกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม คือ โครงการบาํบัดนํ้ าเพื่อผลิตนํ้ าประปา ของ

โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท และโครงการแผงโซล่าร์เซลล์ของอาคารผูป่้วย 

โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี เป็นเงิน 2 ลา้นบาท 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ศาสนาสังคม การศึกษา โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมวีดีทศัน์ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บชมดงัต่อไปน้ี ขอเรียนเชิญรับชมวีดี

ทศัน์ค่ะ   (หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดเ้ปิดวดีีทศัน์เก่ียวกบักิจกรรมสาํคญัของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บชม) 
 

   จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาํปี 2563 

 

วาระที ่3   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 

 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563  ตามท่ีไดจ้ดัพิมพไ์ว้

ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้และไดม้อบหมายให้ นายมนู  

เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายมนู  เลียวไพโรจน์ ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดั

ใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 บริษทั (รวมถึงบริษทัในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลภายใตร้ะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงมีเอกสารประกอบการปฏิบติังาน มีการ

บริหารความเส่ียงท่ีสําคญัอยา่งเป็นระบบ อนัส่งผลให้สามารถป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึนไดภ้ายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษทัถูกตอ้งเช่ือถือได ้และ

ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นดว้ย นอกจากน้ีบริษทัดาํเนินงานโดยยึด
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หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ (Code of 

Conduct) เพื่อให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายบริษทั โดยคาํนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นบัตั้งแต่ผูถื้อหุน้ คู่คา้ คู่สัญญา ให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม ดูแลใส่

ใจส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของพนกังานมีการพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้อนัจะส่งผล

ใหบ้ริษทัพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

 2. การสอบทานเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ตลอดจนรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ผูล้งทุนทราบโดยให้ความสําคญักบัความถูกตอ้ง

เช่ือถือไดข้องขอ้มูล และเปิดเผยภายในเวลาอนัรวดเร็วทนักาล 

 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั มีระบบป้องกนัการใช้

ขอ้มูลภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีการกาํหนดขอ้ห้ามและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัของพนกังานโดยมี

โทษสูงสุดถึงเลิกจา้ง กาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหารของบริษทัจดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย นอกจากน้ียงัใหค้วามสําคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมายในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั

ทางงบการเงินและรายงานต่างๆใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดแ้ละทนักาล 

4. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็นผูส้อบ

บญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีจึงมีมติเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาการ

แต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์   

เลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829  แห่งบริษทั  เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564 และพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชี

ประจาํปี 2564 ของบริษทั  เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 2,400,000 บาท  

 

5. หลกัธรรมาภิบาลกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ในปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติั

หน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเยี่ยงมืออาชีพ  โดยบริษทัฯ มีการพฒันาระบบคุณภาพของผลิตภณัฑ์

ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการช่วยเหลือเก้ือกลูสังคมและดูแลใส่

ใจส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่

ปรากฏขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั 
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จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม   

                2563 

 

 ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู  เลียวไพโรจน์  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

 นายมนู  เลียวไพโรจน์ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่  งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั  และไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  แลว้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็น

ผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

                 นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ ไดช้ี้แจงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

    สรุปรายการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญในปี 2563 

         หน่วย : ล้านบาท 
 

 2562 2563 ผลต่าง เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยร์วม  37,853 43,775 5,922 

หน้ีสินรวม  10,742           14,847               4,105 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม  27,110           28,928 1,818 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท)    3.23    3.44  0.21 

รายไดจ้ากการขายรวม 10,571 11,119                  548             
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รายไดร้วม 10,906 11,444   538 

ตน้ทุนขาย 5,530 6,028 498 

ค่าใช่จ่ายในการบริหารและตน้ทุนใน 

การจดัจาํหน่าย 

   508   499   (9) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน(สุทธิ) 

กาํไรสาํหรับปี 

 

4,607 

 

4,506 

 

(101) 

กาํไรต่อหุน้(บาท) 0.548 0.536 (0.012) 

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  : ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย 6,483,219,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง 1,008,000  เสียง 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 

 

   ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุม 

   นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 เป็นกาํไรสุทธิจาํนวน 4,505,823,692.92 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยตาม

มาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 และขอ้ 45 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

ทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่

ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และหา้มบริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

  ดงันั้น บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2563 ตามงบการเงินส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้

มี) จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการน้ีบริษทัฯ จึงจดัสรรทุน

สาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 76,359,706.32 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายทั้งส้ิน 840,000,000 
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บาท คิดเป็นร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ          บริษทัฯ จึงใคร่ขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัใหมี้

การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามรายละเอียดขา้งตน้ 

   

   นอกจากน้ีบริษทัฯ ใคร่ขอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2563  ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 2,268,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.33 ของ

กาํไรสุทธิประจาํปี 2563 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสมจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 1,008,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มอีก 0.15 

บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 1,260,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดวนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 15 

มีนาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 

บาท ดงักล่าว เป็นการจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากท่ีไดรั้บการส่งเสริมจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บเงินปันผลจะไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ ณ ท่ีจ่าย ดงันั้นผูรั้บเงินปัน

ผลจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

 

  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563  ตามรายละเอียดท่ี

เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย 6,484,228,134   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00ของ  จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

       -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0 ของจาํนวน  เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 

 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ

รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2564 
 

นายมนู  เลียวไพโรจน์    ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบ

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นสํานกังานสอบ

บญัชี และมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติั

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ดงัน้ี 
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                 1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 ไดแ้ก่ 

   - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 หรือ  

   - นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829  

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทัฯ 

        2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นจาํนวนเงิน 

2,400,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 เป็นเงิน 2,400,000 บาท) ซ่ึงเท่ากบัปี 2563   ทั้งน้ี ไม่รวม

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบ

การปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 

หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือนายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทัเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯในปี 2564 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นเงินจาํนวน 2,400,000 บาท   ทั้งน้ีไม่

รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการ

ตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

 -    เห็นดว้ย 6,484,245,374  เสียง คิดเป็นร้อยละ100 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง 0 เสียง 

 

วาระที ่7   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

      เน่ืองจากในวาระนี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงประธานกรรมการเลขานุการที่

ประชุมจึงขอให้  นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 34 ในวาระนี ้ 
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     ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาววีรนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดเก่ียวกบั

วาระน้ีต่อท่ีประชุม 
                   

                   นางสาววีรนุช  ขิมขาํ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าในปี 2564 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระ

จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

     1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์  ประธานกรรมการ 

     2.  นายประมวล เล่ียวไพรัตน์  รองประธานกรรมการ 

     3.  นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์    กรรมการ   

     4.  นางณิธาวนั  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ 

     5.  นายปรกฤษฎ ์ เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 

    

     โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็น ปรานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ และกรรมการ ของบริษทัฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง 

    ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ ยกเวน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัของกรรมการท่ีครบรอบ

ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มี

พื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวติัการ

ทาํงานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของ

บริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการและ

อนุกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอและบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมา  ซ่ึงประวติัและผลงานโดยสังเขปของกรรมการ

ทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 

  จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ  

 มีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นราย  นายไวพจน์ คดบวั เสนอให้เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 

ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระหน่ึง  

  

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หน่ึงและมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

     1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์  ประธานกรรมการ 

     2.  นายประมวล เล่ียวไพรัตน์  รองประธานกรรมการ 

     3.  นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์      กรรมการ   

     4.  นางณิธาวนั  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ 
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     5.  นายปรกฤษฎ ์ เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 

    

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย 6,368,206,621 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2104 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 116,038,853  เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7896 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง 0 เสียง  

 

วาระที ่8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

                     ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 

                     นางสาววีรนุช  ขิมขาํ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 

29 เมษายน 2559  ในวาระท่ี 2.6 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั  โดยมอบอาํนาจ

ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ โดยถือหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจาํกัด ในตลาด

หลกัทรัพยถื์อปฏิบติั  โดยเปรียบเทียบและอา้งอิงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงและคาํนึงถึง

ฐานะและผลประกอบการของบริษทัฯ เป็นสําคญั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบติัหนา้ท่ี สร้างแรงจูงใจ

ให้แก่บุคคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อ

ความสําเร็จในการประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเป็นตน้ไป 

จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนนั้น  

 

เพื่อเป็นการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยซ่ึงส่งเสริมใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัฯ ใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบเป็นประจาํทุกปี   บริษทัฯ จึงใคร่ขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่  สาํหรับค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 15 ท่าน ท่ีไดรั้บในปี พ.ศ. 2563   ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน เงิน

โบนสั และค่าเบ้ียประชุม  รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน   21,827,600 บาท    คิดเป็นอตัราร้อยละประมาณ 0.19  

ของรายไดร้วมของบริษทัฯ  (รายไดร้วมบริษทัฯ ปี 2563  มีจาํนวน11,444,002,327.31 บาท)  รายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจาํปี 2563 ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
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มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 

                   ------ไม่มี------- 

 

            ประธานฯ ไดม้อบหมายให้   นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์  และดร.ปรกฤษฎ์  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ  แถลง

ต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัแผนงานโครงการลงทุนในอนาคตของบริษทัฯ 

 

 นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ไดเ้รียนให้ท่ีประชุมทราบวา่   ทางบริษทัฯ เนน้ย ํ้า

เร่ืองการลงทุนในแนวทางระบบ ESG ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ของโลกธุรกิจยุคใหม่  ในอดีตทุก

บริษัทจะเน้นการประกอบการไปท่ีผลกําไรและผลการดําเนินงาน แต่ในปัจจุบันหลายๆบริษัทได้เห็น

ความสาํคญัของการเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดลอ้ม เป็นมิตรต่อสังคม และมีธรรมาภิบาลท่ีดี โดยการให้กบัความสาํคญั

กบัเร่ือง  ESG ซ่ึงจะทาํให้เกิดความย ัง่ยืนในผลตอบแทนของบริษทัฯ  ดงันั้นการดาํเนินการต่างๆของบริษทัฯ  

และการลงทุนในโครงการใหม่ๆของบริษทัฯ  จะใหค้วามสาํคญัและยดึหลกัแนวทาง ESG เป็นหลกั    

 ในปี 2564 บริษทัฯ คาดว่าจะผลิตและ ขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 

และบริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษทัไดติ้ดตั้งหมอ้ผลิตไอนํ้ าเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็น

หมอ้ผลิตไอนํ้าเสริมสาํหรับโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะซ่ึงจะแลว้เสร็จในตน้ปี 2564 น้ี ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัสามารถ

เพิ่มอตัราการใชก้าํลงัการผลิตโรงไฟฟ้าไดสู้งข้ึน  ในระดบั 98% ของกาํลงัผลิตตลอดทั้งปี   

 ทางภาครัฐมีเปิดประมูลโครงการอยูม่ากกวา่ 12 โครงการ โดยบริษทัฯคิดวา่สามารถเขา้แข่งขนัในการ

ประมูลไดป้ระมาณ 12 โครงการ รวมทั้งหมดประมาณ 147 เมกะวตัต์ นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 

บริษทัไดรั้บคดัเลือกเป็นผูช้นะการเสนอราคาของโครงการกาํจดัขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า 7.92 เมกะวตัต ์ของ  

อบจ. สงขลา จงัหวดัสงขลา  

 และต่อมาเม่ือวนัท่ี  24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดาํเนินการจดัหาเอกชนลงทุนก่อสร้าง และบริหาร

จดัการโครงการระบบกาํจดัขยะมูลฝอยระยะท่ี 2  เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดป้ระกาศผลการพิจารณาตาม

หนงัสือท่ี นม 52002/2313  ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2564   มีมติให้บริษทัฯ เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเพื่อร่วมลงทุน

ก่อสร้างและบริหารจดัการโครงการ กาํจดัมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครนครราชสีมา ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า 9.9 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

 ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก ในพื้นท่ีท่ีมี

ศกัยภาพตามนโยบายการเปิดประมูลโรงกาํจดัมูลฝอยเพือ่ผลิตไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกของภาครัฐ 

รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทนอ่ืน ท่ีปัจจุบนัเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานรัฐ แต่ยงัไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการได ้ นอกจากน้ีบริษทัมี
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นโยบายพิจารณาการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพื่อความมัน่คงดา้นพลงังาน เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตาม

แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan) และตามนโยบายของภาครัฐ 

 นอกจากน้ี บริษทัไดอ้าสาเขา้ร่วมพฒันาโครงการเมืองตน้แบบท่ี 4 (ตาํบลนาทบั ตล่ิงชนั และสะกอม) 

จงัหวดัสงขลา ตามท่ี ครม. ไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 21 มค 2563 อนุมติัโครงการเมืองตน้แบบท่ี 4 เน้ือท่ีประมาณ 

17,000 ไร่ เรียบร้อยแลว้ โดยปัจจุบนับริษทัไดซ้ื้อท่ีดินแลว้ประมาณ 12,458 ไร่ เป็นเงินประมาณ 9,545 ลา้น

บาท และอยูร่ะหว่างทาํเร่ืองขอเปล่ียนผงัการใชท่ี้ดิน จากพื้นท่ีสีเขียวเป็นพื้นท่ีสีม่วง จากกรมโยธิการและผงั

เมือง  จากส่วนกลาง ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงในส่วนน้ีจะขอให ้ดร.ปรกฤษฎ์ เล่ียวไพรัตน์ เป็นผูน้าํเสนอ

ต่อท่ีประชุม 

ดร.ปรกฤษฎ ์ เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ ไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุม วา่  ในวาระน้ีจะมานาํเสนอ เร่ือง

โครงการ “เมืองตน้แบบอุตสาหกรรมกา้วหนา้แห่งอนาคต”  ซ่ึงบริษทัฯไดร่้วมมือ กบัศูนยอ์าํนวยการ

บริหารจงัหวดัชายแดนใต ้(ศอบต.)  จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  

ในส่วนของความเป็นมาวา่  ทาํไม เราถึงสนใจท่ีจะไปภาคใต ้ก็ตอ้งตอ้งทา้วความ ถึงประวติัของ 

ทีพีไอ (TPI)  จะทาํใหเ้ห็นภาพชดัเจนวา่  เราเป็นใคร และทิศทางของเราจะไปทางไหนกวา่ 40 ปีท่ีผา่นมา 

ทีพีไอ (TPI) ไดมี้โอกาส ริเร่ิมและก่อตั้ง 3 ธุรกิจสาํคญัในประเทศไทยคือ 

1) ปี 1978  ริเร่ิมธุรกิจ  Chemical and Petrochemical  ในปี  1978  เราไดก่้อตั้ง ทีพีไอ (TPI) ท่ีจงัหวดั

ระยอง ซ่ึงเป็นโรงงานปิโตรเคมี แห่งแรกของประเทศไทย และ  10 ปีหลงัจากนั้น เราก็ไดเ้ติบโต

กลายเป็นโรงงานปิโตรเคมี ครบวงจร ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

2) ปี 1992 เร่ิมสร้างธุรกิจ  Construction Materials  ตั้งแต่ปี 1992 เรา เขา้สู่ธุรกิจปูนซิเมนต ์  ซ่ึงปัจจุบนั

บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตปูนซิเมนตใ์หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ ประมาณผลิตมากกวา่  13.5 ลา้น

ตนัต่อปี  นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์อีกมากมาย เช่น Concrete, Fiber Board, ผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์

ซีเมนต,์ อิฐมวลเบา, สีทาผนงั  

3) ในปี 2011 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของธุรกิจพลงังาน และไดเ้ร่ิมลงทุนในธุรกิจ

พลงังานโดยเป็นผูน้าํรายแรกๆ ของประเทศไทยในการสร้างโรงไฟฟ้า ขยะชุมชน และปัจจุบนั บริษทัฯ 

มีกาํลงัการผลิตโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง RDF 180 MW และมีกาํลงัการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทุกชนิดรวม  

440 MW ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง RDF ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
  

อนาคตของ ทีพีไอ จะเป็นอยา่งไร และทิศทางจะไปทางไหน  ถา้เราดู วา่ใน 40 ปีท่ีผา่นมาเรามีการ

พฒันา ตลอดเวลาทั้งทางดา้นเทคโนโลย ีหรือทิศทางธุรกิจใหเ้ป็นไปตามสโลแกนของบริษทั “เราสร้างอนาคต”   

“We build the future” โครงการ  “เมืองตน้แบบ อุตสาหกรรมกา้วหนา้ แห่งอนาคต”  เกิดข้ึนในปี  2018   ซ่ึง

รัฐบาลนาํโดย ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรือ ศอบต.  เล็งเห็นถึงศยัภาพของ TPI จึงไดเ้ชิญ

ให ้ TPI เขา้ร่วมการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยสนบัสนุนให ้ จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม ท่ีจะเนน้ธุรกิจใหม่

ในกลุ่ม S-Curve  ภายใตโ้ครงการ  “เมืองตน้แบบ อุตสาหกรรมกา้วหนา้ แห่งอนาคต” (  PROTOTYPE CITY 
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OF ADVANCED FUTURISTIC INDUSTRIES)   ซ่ึง เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562  คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบ

ในหลกัการ  ขยาย ผลโครงการ เมืองตน้แบบ  “3 เหล่ียม มัน่คง มัง่คัง่  ยงัยนื” ไปสู่เมืองตน้แบบท่ี 4  ท่ีตาํบลนา

ทบั  ตาํบลตล่ิงชนั และตาํบลสะกอม  อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ในเน้ือท่ีมากกวา่ 16,000 ไร่  และไดมี้มติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 มกรา 2563 รับทราบแผนการลงทุนของเอกชน  ซ่ึงโครงการน้ีจะประกอบดว้ย  4  

ธุรกิจหลกั คือ 

1.  ธุรกิจ  Transportation and Logistics 

  เพื่อท่ีจะ รองรับ การเติบโต ของธุรกิจ import & export อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเป็นการลงทุน ธุรกิจ 

Transportation and Logistics ไม่วา่จะเป็น การขนส่งทางนํ้ า หรือ ทางบก  

  ท่านทราบหรือไม่วา่ ประเทศไทย และภาคใตข้องประเทศไทยนั้นโชคดีมาก  เพราะถา้เราลากเส้น

วงกลมรอบจุดดงักล่าวในรัศมี แค่ 3,000 กิโลเมตร จากเมืองไทย เราจะพบกบั  50%   ของประชากรโลกใน 

วงกลมน้ี    ดา้นทิศเหนือจะพบประเทศจีน ซ่ึงมีประชากรเป็นอนัดบั 1 ของโลก   ทิศตะวนัตกจะพบอินเดีย ซ่ึง 

มีประชากรมากเป็นอนัดบั 2  ของโลก  และ ทิศใตจ้ะพบอินโดนิเซีย ท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 4  ของโลก   

ดงันั้นจุดศูนยก์ลางคือประเทศไทย จึงเป็นเป็น จุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั 

ถา้เราตอ้งส่งสินคา้ ทางเรือ ไปท่ี ญ่ีปุ่น หรือจีน  ระยะทางขนส่ง จากสงขลา จะสั้นกวา่ จากแหลมฉบงั  

ประหยดั เวลาขนส่งไป ถึง 1 วนัเตม็     แต่อยา่งไรก็ตาม ท่าเรือ ปัจจุบนัท่ีจงัหวดัสงขลา ไม่สามารถรองรับ 

สินคา้ไดเ้พียงพอ  จากขอ้มูลของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัพบวา่  ท่าเรือสงขลาสามารถรองรับสินคา้ไดแ้ค่เพียง 

600,000  ตนั/ต่อปี แต่สินคา้ท่ีตอ้งขนส่ง จาก ภาคใต ้มีประมาณ 2.5 ลา้นตนัต่อปี  ดงันั้น ประมาณ   70-80 % 

ของสินคา้ในประเทศ ตอ้งขนส่งทางบกไปท่าเรือแหลมฉบงั  ท่าเรือปีนงั  และสิงคโปร์  ซ่ึงเราตอ้งสูญเสียทั้ง

โอกาสและรายได ้ เพราะฉะนั้นเราก็มีแผนท่ีจะจดัตั้งท่าเรือนํ้าลึก 3 ท่า (Oil & gas, Container, Break bulk) และ 

Industrial park เพื่อเช่ือมต่อกบัเครือข่ายรถไฟ รางคู่ ท่ีทางรัฐบาล มีแผนท่ีจะก่อสร้าง ซ่ึงนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะ

เกิดข้ึนจะสามารถขนส่ง จากบกไปนํ้า และจากนํ้าไปบกไดอ้ยา่งครบวงจร 

  2.   Clean Energy Center 

เรา มีแผนท่ีจะ จดัตั้ง Clean energy hub ส่งเสริมใหเ้กิดการใชพ้ลงังานท่ี ไม่ก่อใหเ้กิด CO2    ในหลายๆ

ประเทศเร่ิมมีนโยบาย หา้มขายรถยนต ์ท่ีใชน้ํ้ามนั  เช่น ใน Europe เร่ิมปี  2030  ในญ่ีปุ่น เร่ิมปี  2035 และ 

แคนาดาจะเร่ิมใน ปี 2040 เป็นตน้     และถา้ดู จากการคาดการณ์ของ Bloomberg นั้น ภายในปี 2040  รถ EV จะ

ครองตลาดถึง 50% ของรถท่ีขายทัว่โลก  ถา้เราคาํนวณคราวๆ นั้น ในเมืองไทยเอง ถา้เปล่ียน 50% ของรถไปใช้

พลงังานไฟฟ้า    ตอ้งใชไ้ฟเพิ่มข้ึนถึง 26,000 MW ถา้ใชส้มํ่าเสมอทั้งวนั  และจะเพิ่มข้ึนถึง  200,000  MW ถา้ 

รถทุกๆคนัชาร์จไฟพร้อมกนั ในช่วงเวลาเร่งด่วน   

 เม่ือเรามีแผน ท่ีจะจดั Clean energy hub เราจึงวางแผนในการใชพ้ลงังาน  Gas LNG,  Solar and Wind  

ซ่ึงพลงังานพวกน้ี ไดมี้การยอมรับทัว่โลก วา่เป็นพลงังานสะอาด ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งดา้น มลพิษ ต่อ 

ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และ ประชาชนในพื้นท่ี   

 

18 
 



3. High-tech industrial Park 

      จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม “เมืองตน้แบบอุตสาหกรรมกา้วหนา้แห่งอนาคต”   สนบัสนุนธุรกิจใหม่ท่ีเป็น  

S-Curve เช่น ธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถไฟ  เรือ  และเคร่ืองบิน  ธุรกิจ Biotechnology (DDS, DNA sequencing,  

Gene therapy, Biomedical devices)  ธุรกิจ ประกอบ Solar panel, กงัหนัลม, และธุรกิจ battery และ Fuel Cell  

ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร + แปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตร เช่น  High-tech sustainable agriculture, ผลิตภณัฑ์ นํ้ามนั

ปาลม์ และ ผลิตภณั ยาง  อุตสาหกรรม electronics, robotics & AI 

  4.  Smart City เมืองอจัฉริยะ  

เพื่อรองรับบุคลากรเพื่อสร้างงาน และ ผลกัดนัใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการศึกษา  การแพทย ์ และการเงิน 

คลา้ยกบัสมาร์ทซิต้ีท่ี  Singapore, Switzerland, Hong Kong  Smart City มี   โดยการนาํ IT ท่ี ทนัสมยั มาใช ้  

เช่นการนาํ 5G + Big Data + IOT  มาใชจ้ดัการ และบริหารระบบทุกระบบอยา่ง มีประสิทธิภาพ  เช่นการ

คมนาคม  ระบบจดัการพลงังาน & เครือข่ายการขนส่ง  ซ่ึงขณะน้ีโครงการน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาค 

รัฐบาลผา่นมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีหลายคร้ัง เพราะรัฐบาล เลง็เห็นวา่ ถา้โครงการน้ีสาํเร็จก็จะเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีอยา่งมหาศาล และจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาความมัน่คงของภาคใตอ้ยา่ง

ย ัง่ยนื 

นอกจากน้ี โครงการฯยงัไดรั้บความสนใจจากหลายบริษทัทัว่โลก ซ่ึงมีความสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนใน

นิคมอุตสาหกรรมทางภาคใตด้งักล่าว  เช่นจาก เกาหลีใต ้ จากจีนและฮ่องกง    นิวซีแลนด ์ เบลเยีม่  แคนาดา   

โดยบริษทัฯ ไดมี้การลงนามใน  MOU  กบับริษทัฯพลงังานชั้นนาํของเกาหลีใตคื้อ  Korea Gas และ Korean 

western power และมีเซ็นตก์บับริษทัฯ จากประเทศจีนคือ  Norinco และ  China Datang  ซ่ึงเป็นบริษทัฯผลิต

ไฟฟ้าและพลงังานลมท่ีใหญ่ของจีน 

บริษทัฯของเรามีความพร้อมทั้งทางดา้นบุคลากร เทคโนโลย ีดา้นทรัพยากร และวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 

และมีความตั้งใจท่ีจะทาํโครงการใหส้าํเร็จเพือ่สร้างผลประโยชน์อยา่งมหาศาลใหก้บัประเทศไทย 

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

 มีผูถื้อหุ้นถามคาํถามในท่ีประชุมประธานฯจึงมอบหมายให้นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์ ตอบคาํถาม

ต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองการเงินดงัน้ี 

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองถามวา่  

ถาม:  เงินปันผลหกัภาษีก่ีเปอร์เซ็นต ์

ตอบ  เงินปันผลโดยทัว่ไปหกัภาษี 10% แต่เงินปันผลของบริษทัฯ จ่ายจากกาํไรท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

BOI  

          เป็นเงินไดท่ี้ไม่ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 10%   ท่านผูถื้อหุ้นจึงได้รับเงินเต็ม ดงันั้นจึงไปขอเครดิตภาษีคืน

ไม่ได(้ เพราะไม่ไดถู้กหกัภาษี ณท่ีจ่ายไว)้ 
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ถาม:  บริษทัฯ ยงัมี BOI เหลืออยูห่รือไม่ 

ตอบ  บริษทัฯ ยงัมีโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง RDF ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเหลืออยู ่ประมาณ 145 เมกะวตัต ์ ในปี  

          2563 บริษทัฯ มีรายไดใ้นส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมลงทุน 9,581 ลา้นบาท  เทียบกบัรายไดใ้นส่วนท่ีไม่ได ้

          รับการส่งเสริมการลงทุน   1,538 ลา้นบาท  เทียบแลว้ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมจึงยงัมีมากกวา่ 

ถาม : ค่า P/Eของบริษทัฯตอนน้ีอยูท่ี่ระดบัเท่าไหร่ 

ตอบ  หุน้วนัน้ีปิดท่ี 4.32  บาท ปีท่ีแลว้มีกาํไรต่อหุน้ 0.536 บาทต่อหุน้ เม่ือคาํนวณแลว้กาํไรต่อหุน้(P/E Ratio) 

         อยูท่ี่ประมาณ 7 - 8 เท่า ก็ถือวา่ราคาหุน้ของบริษทัฯยงัถูกมากเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม 

ถาม : ค่า FIT ท่ีบริษทั มีอยูเ่ท่าไหร่ในปัจจุบนั 

ตอบ   FIT สาํหรับ VSPP อยูท่ี่ 5.08 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า  ใน 8 ปีแรกจะไดส่้วนเพิ่มอีก 0.70 บาท (ปกติสัญญา 

          20 ปี ) ดงันั้น  8 ปีแรกจะได ้5.08 บาท บวก 0.70  เป็น 5.78 บาทและ 12 ปีท่ีเหลือจะเท่ากบั 5.08 บาท ต่อ 

          หน่วยไฟ 

ถาม:  บริษทัฯมีกระแสเงินสดมีเพียงพอสาํหรับการบริหารในปี 2564 หรือไม่ 

ตอบ  มีเพียงพอโดยบริษทัฯคาดวา่จะมี  EBIDA เฉล่ียเดือนหน่ึงประมาณ 500 - 600 ลา้น บริษทัฯไดมี้การ 

         วางแผนจดัการเงินสดไวเ้รียบร้อยแลว้ จึงไม่มีประเด็นอะไร  (จบคาํถามในส่วนของการเงินเพียงเท่าน้ี) 

ถาม : โครงการเซาทเ์ทิร์นซีบอร์ดจะเพิ่มมูลค่าบริษทัฯอยา่งไร แลว้อีกก่ีปีจึงจะเร่ิมโครงการได ้

ประธานฯตอบวา่   โครงการเมืองอุตสาหกรรมกา้วหนา้แห่งอนาคตท่ีถามมาน้ี เม่ือสักครู่คุณภคัพล และ ดร.  

          ปรกฤษฎ ์ไดอ้ธิบายรายละเอียดไปแลว้ ซ่ึงถา้โครงการน้ีสาํเร็จก็น่าจะเพิ่ม EBIDA ของเราใหม้ากกวา่  

          10,000 ลา้นข้ึนไป ต่อปี  ท่านผูถื้อหุน้จึงไม่จาํเป็นตอ้งกงัวลเร่ืองของกาํไร  คิดวา่โครงการน่าจะเร่ิมได ้

          เร็วๆน้ี  

ถาม : TPIPP มีราคา IPO อยูท่ี่ 7 บาท  แต่ตอนน้ี 4.36 บาท ผูบ้ริหารมีนโยบายบริหารเพื่อผลกัดนัใหมู้ลค่าหุน้ 

           กลบัไปท่ีราคาเดิมหรือไม่ 

ประธานฯตอบวา่  ปัจจุบนัผลตอบแทนจากเงินปันผลไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 6%  ซ่ึงก็สูงกวา่ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  

          แมว้า่ราคาหุน้จะอยูท่ี่ 7 บาท ก็ยงัไดผ้ลตอบแทนอยูท่ี่ประมาณ 3-4 % อยูดี่ ผลตอบแทนตรงน้ีมากกวา่ไป 

          ฝากธนาคาร ในอนาคตขา้งหนา้เม่ือโครงการท่ีภาคใตข้ึ้นมาได ้กาํไรก็จะเพิ่มข้ึน  ผูถื้อหุน้ทุกคนก็คงจะได ้

          กาํไร 

มีผูถื้อหุน้ถามวา่ : ถา้ต่อไปบริษทัฯตอ้งซ้ือขยะ จะมีปัญหาหรือไม่ 

ประธานตอบวา่  ขยะเป็นส่ิงน่ารังเกียจ คนส่วนใหญ่ตอ้งจา้งคนมาขนไปกาํจดั ทุกวนัน้ีบริษทัไม่ตอ้งซ้ือขยะ แต่ 

        มีคนขนมาใหแ้ละ ต่อไปการกาํจดัขยะตอ้งจา้งกาํจดั ปัจจุบนั กทม.จา้งคนขนขยะตนัละ 900 บาทโรงขยะท่ี 

        เราประมูลได ้ไดค้่ากาํจดัขยะตนัละ 400 -500 บาท ท่ียโุรปมีการใหค้่าคาร์บอนเครดิตกบัผูท่ี้ลดคาร์บอนได   

        ออกไซดไ์ด ้ ณ วนัน้ีบริษทัฯ กาํจดัขยะไดม้ากและลดคาร์บอนไดออกไซดไ์ดใ้นปริมาณมาก ในอนาคตคน  

        ท่ีกาํจดัขยะไดม้ากก็จะไดก้าํไรมาก 
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   เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลา

มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 17.50 นาฬิกา 

 

    ลงช่ือ      ประชยั  เล่ียวไพรัตน์                ประธานท่ีประชุม 

                                                     (นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์)  

 

    ลงช่ือ          วรีนุช  ขิมขาํ                       เลขานุการบริษทั 

                                                        (นางสาววรีนุช  ขิมขาํ)  

21 
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